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Questions 
 

1. ราคาทองแดงปรบัตวัสูงขึ้น แต่ ILINK ยงัสามารถรกัษาอตัราก าไรได้ดีตามเป้าด้วยเหตุ
ใดครบั? 

ตอบ  บรษิทัฯ มอีงค์ความรู ้และประสบการณ์ในการบรหิารต้นทุน และราคาขายสนิคา้ โดย
บรษิทัมกีารตัง้ราคา Price List ทีส่ามารถรองรบัการปรบัตวัการขึน้ลงของทองแดง + 20% 

 
2. ผลิตภณัฑ์ใหม่ UTP CAT6A และ FTTr Super s-Series มีแนวโน้มยอดขายเป็นอย่างไร 

ลกูค้าใช้งานจริงแล้วรู้สึกอย่างไรครบั? 

ตอบ  มแีนวโน้มมาผลกัดนัยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 10-50% ในหมวดสนิคา้ของสาย LAN 

Cable และ Fiber Cable โดยลกูคา้พงึพอใจสงูสุดกบัผลติภณัฑแ์ละตอบโจทยค์วามตอ้งการได ้

 

3. ผลิตภณัฑส์าย LiYCY control cable มีแนวโน้มยอดขายเป็นอย่างไรครบั? 

ตอบ  บรษิทัคาดวา่ LiYCY control cable จะเริม่วางจ าหน่ายตัง้แต่ Q3/2567 เป็นตน้ไป 

 

4. ความคืบหน้าการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายไปยังต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินสเ์ป็นอย่างไรครบั? 

ตอบ  ปัจจุบนัไดข้อใหธ้นาคารกสกิรไทยแนะน าตลาดเวยีดนามให ้และธนาคารกรุงเทพแนะน า

อนิโดนิเชยี และฟิลปิปินสใ์ห ้ 

 

5. ความคืบหน้าการเซน็รบังาน Submarine cable เกาะสมยุของ PEA เป็นอย่างไรครบั? 

ตอบ    บรษิทัฯ เป็นผูผ้่านคุณสมบตั ิและมรีาคาต ่าสดุ ปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการน าเสนอให้
คณะกรรมการ PEA อนุมตัสิ ัง่จา้ง แต่เนื่องจากคณะกรรมการ PEA ไดล้าออกเมือ่เดอืนกนัยายน 
และเพิง่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ PEA ใหม่ เมือ่เดอืนมกราคม คาดวา่น่าจะมกีารน าเสนอและ
อนุมตัสิ ัง่จา้งได ้ภายในไตรมาสที ่3 และลงนามในสญัญาไดภ้ายในไตรมาสที ่4 
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6. งานโครงการ Submarine cable เกาะสมุยของ EGAT อยากให้ภาครฐัพิจารณาให้โอกาส
เฉพาะบริษทัคนไทยเข้าร่วมประมลู อยากสอบถาม TOR และแผนงานจดัท าโดยบริษทัท่ี
ปรึกษาจะออกเม่ือไหร่ครบั? 
ตอบ  ปัจจุบนัทีป่รกึษาของ EGAT ก าลงัด าเนินการศกึษาและเขยีน TOR คาดวา่น่าจะแลว้
เสรจ็ประมาณสิน้ปี 2567 หรอืตน้ปี 2568 
 

7. งบ Q1 ออกมาดีกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์มาก เหตุใดนักวิเคราะห์ยงัคงประมาณ
การณ์ก าไรปี 67 ไม่เติบโตด้วยปัจจยัเส่ียงอะไรครบั? 
ตอบ   บริษัทมีแผนจะให้ข้อมูลเชิงลึกกบันักวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อให้เข้าใจธุรกิจของกลุ่ม
อนิเตอรล์ิง้คฯ์ และน าเสนอขอ้มลูไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
8. ธุรกิจบริการเคร่ืองมือทางการแพทย์ มีแนวโน้มเติบโตอย่างไรครบั และท่ีผ่านมีก าไร 

ขาดทุน อย่างไรครบั? 
ตอบ  ITEL มองวา่ธุรกจิของ GLS น่าจะเป็นโอกาสในอนาคต 
 

9. แนวโน้มผลการด าเนินงานในช่วงไตรมาส 2/2567 มีทิศทางเติบโตจากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน และไตรมาสก่อน หรือไม่เพราะอะไร ? 
ตอบ  กลุ่มบรษิทัมแีนวโน้มผลการด าเนินงานในไตรมาส 2/2567 เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

 
10. ถ้างานเกาะเต่าจบไป ก าไรจะหายไปไตรมาสละเท่าไหร่ครบั? 

ตอบ  ธุรกจิวศิวกรรมม ีBacklog 958.05 ลา้นบาท ทีร่อรบัรูร้ายไดแ้ละก าไร อกีทัง้ม ี 
New Potential 2,271.77 ลา้นบาท ตามทีไ่ดแ้จง้แลว้ 
 

11. งานเกาะสมยุติดปัญหาอะไร จะมี surprise เชิงลบมัย้ครบั? 
ตอบ  บรษิทัฯ เป็นผูผ้่านคุณสมบตั ิและมรีาคาต ่าสุด ปัจจุบนัยงัอยู่ในกระบวนการน าเสนอให้
คณะกรรมการ PEA อนุมตัสิ ัง่จา้ง แต่เนื่องจากคณะกรรมการ PEA ไดล้าออกเมือ่เดอืนกนัยายน 
และเพิง่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ PEA ใหม่ เมือ่เดอืนมกราคม คาดวา่น่าจะมกีารน าเสนอและ
อนุมตัสิ ัง่จา้งได ้ภายในไตรมาสที ่3 และลงนามในสญัญาไดภ้ายในไตรมาสที ่4 
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12. ถ้าเรามี market share จาก LINK 80% แล้ว เราจะมี room ท่ีโตได้ไม่มากใช่มัย้คะ 

นอกจากโตตามตลาด? 
ตอบ  บรษิทัมปัีจจยัหลกัทีส่ง่เสรมิการเตบิโตของรายไดเ้พิม่ขึน้ 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 
 1.การปรบัเปลีย่นเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไป (Technological Advancement)  
 2.นโยบายสง่เสรมิใหใ้ชพ้ลงังานแสงแดดของรฐับาล (Solar Energy Policy)  
 3.การเปิดตวัผลติภณัฑใ์หม่ และเทคโนโลยขีองผลติภณัฑใ์หม่ (New Product Launches) 

 
13. Brand link ของ USA.นัน้ มีสมัพนัธท่ี์มัน่คงกบั ILINK อย่างไร เพ่ือแสดงให้นักลงทุนเหน็

ว่าเรามัน่คงกบัแบรนด ์Link เรามีส่วนร่วมก่อตัง้สร้างฐานในประเทศไทยและยงัคงอยู่
ต่อไป, นวตักรรม LINK ท่ี American สุดยอดเจ๋งอย่างไร ให้เพ่ือให้นักลงทุนเหน็อนาคต 
และความเป็นของระดบัโลก มีโปรดกัอย่างไร ช่วยส่ือสารภาพโอกาสในอนาคต ส่วน 
data center, ai, robotic สร้างโอกาสทางธรุกิจกบัโปรดกัของ Ilink มากแค่ไหน ผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ของ ILINK ท่ีมีเติบโตในตลาด มีตวัใดบ้าง ท่ีจะมีโอกาสสร้างให้ ILINK เติบโตใน
อนาคตครบั? 

ตอบ  บรษิทัเป็น Authorize ในแบรนด ์LINK American แต่เพยีงผูเ้ดยีวในเอเชยี บรษิทั
สามารถตดิตอ่โดยตรงกบัทางผูผ้ลติได ้

LINK American ครองสว่นแบ่งการตลาดมากกวา่ 80 % ของทัง้ประเทศ การทีบ่รษิทัสามารถ
ถอืแบรนด ์LINK American ไวไ้ดท้ าใหบ้รษิทัสามารถเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
และทุกๆปี มกีารขยายตวัทางธุรกจิสือ่สาร ธุรกจิพลงังานสะอาด  
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รวมถงึ ILINK American กไ็ดม้กีารออกตวัผลติภณัฑใ์หม่ Super-S Series ทัง้หมดนี้เป็น
โอกาสทีจ่ะผลกัดนัใหธุ้รกจิจดัจ าหน่ายสามารถเตบิโตไปได ้อกีทัง้บรษิทัมแีผนทีจ่ะพาแบรนด ์
LINK ไปบุกตลาดทีป่ระเทศเพือ่นบา้น เพือ่ไปเตบิโต ต่อเนื่อง และยัง่ยนื และยดึครองสว่นแบ่ง
การตลาดใหเ้หมอืนกบัทีท่ าส าเรจ็แลว้ในประเทศไทย 
 

14. สาย solar ตลาดมลูค่าเท่าใด แล้วจะเติบโตในอนาคตประมาณเท่าไร  ประสิทธิภาพ

โอกาสทางการตลาดพลงังานการใช้ solar ในประเทศครบั ? 

ตอบ  ปี 2566 สาย LINK Solar มสีว่นแบ่งการตลาดอยูท่ี ่16.36% จากยอดขาย 2,850 ลา้น

บาท เตบิโตตอ่เนื่องมา 3 ปีซอ้น 

 

15. สายตอนโทรลหรือโปรดกัอ่ืนๆท่ีมีโอกาสสร้างยอดขายให้เติบโตครบั? 

ตอบ  ปี 2566 สาย LINK Control Cable มสีว่นแบ่งการตลาด 3.45% จากยอดขาย 2,850 

ลา้นบาท โต 50% มาต่อเนื่อง 2 ปีซอ้น คาดวา่ปี 2568 น่าจะมยีอดการเตบิโตทีส่งูเกนิ 100% 

 

16. แผนเติบโตท่ีจากเดิมมองปีต่อปี หรือ1ปี เป็นแผน 3-5 ปี เพ่ือให้นักลงทุนมัน่ใจใน Ilink 

เหน็ภาพระยะยาวครบั? 

ตอบ  จะน าค าถามไปท าแผน 3 ปี – 5 ปี เพือ่สะทอ้นใหน้กัลงทุนไดเ้หน็ภาพระยะยาวต่อไป 

 

17. ช่วยเล่าถึงความแขง็แรงในส่วนงาน Logistic และ Distribution ท่ีท าให้ Ilink เป็น No.1 

และจะคงอยูต่่อไปในอนาคต ว่าทีมงานเราแขง็แกร่งอย่างไร ถึงเป็น No.1? 

ตอบ  ผลการด าเนินงาน 38 ปี ทีผ่า่นมา ILINK หรอืธุรกจิจดัจ าหน่ายสายสญัญาณเตบิโตมา

อย่างต่อเนื่อง แสดงใหเ้หน็ความแขง็แกรง่ของทมีงานครบั 

 

18. ช้ีแจง้ลกูหน้ีค้างช าระนานเป็นของภาครฐั เพ่ือให้นักลงทุนไม่ต้องห่วง? 

ตอบ  ลกูหนี้คา้งนาน ซึง่เป็นลกูหนี้ภาครฐัทีย่งัไม่ไดร้บัช าระเงนิ ตอ้งเรยีนวา่ เป็นธรรมชาติ

ของงานโครงการภาครฐั ซึง่บรษิทัจะไดร้บัเงนิแน่นอน แต่อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ

นานหน่อย ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัมตีน้ทุนดอกเบีย้เพิม่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัมปีระสบการณ์

ท างานร่วมกบัภาครฐัมาอยา่งยาวนาน และไดป้ระเมนิสถาณการณ์ไวท้ัง้หมดเรยีบรอ้ยแลว้ 
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19. งานสมยุคืบหน้าอย่างไร GP เผือ่ไว้แล้วหรือยงั ค่าเงินทองแดง? 

ตอบ  บรษิทัฯ เป็นผูผ้า่นคุณสมบตั ิและมรีาคาต ่าสดุ ปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการน าเสนอให้

คณะกรรมการ PEA อนุมตัสิ ัง่จา้ง แต่เนื่องจากคณะกรรมการ PEA ไดล้าออกเมื่อเดอืน

กนัยายน และเพิง่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ PEA ใหม่ เมือ่เดอืนมกราคม คาดวา่น่าจะมกีาร

น าเสนอและอนุมตัสิ ัง่จา้งได ้ภายในไตรมาสที ่3 และลงนามในสญัญาไดภ้ายในไตรมาสที ่4 

 

20. งานสมยุตวัใหญ่ หม่ืนล้าน เป็นอย่างไรบา้งครบั? 

ตอบ  ปัจจุบนัทีป่รกึษาของ EGAT ก าลงัด าเนินการศกึษาและเขยีน TOR คาดวา่น่าจะแลว้

เสรจ็ประมาณสิน้ปี 2567 หรอืตน้ปี 2568 

 

21. งานอ่ืนท่ีการไฟฟ้าจะออกมา แจงโอกาสท่ีจะได้งานและรบังานท่ีมี margin ดีเราถนัด

ครบั ? 

ตอบ  ไตรมาส 2/2567 จะมงีาน Transmission Line Project ประมาณ 144 ลา้นบาท  ไตรมาส 

3/2567 จะงาน Underground Cable ประมาณ 315 ลา้นบาท และไตรมาส 4/2567 มงีาน 

Submarine cable Project ประมาณ 1,812 ลา้นบาท เขา้มาเพิม่เตมิเป็น Backlog ทีจ่ะรบัรู้

ในชว่งระหว่างปี 2567 และปีต่อๆไป 

22. ตลาดงานซบัมารีนมีอะไรบา้ง ท่ีเราจะเข้าร่วมครบั มลูค่างานเพ่ือประเมินรายได้

ต่อเน่ืองไหม ? 

ตอบ  

 


